

# ด่วนที่สุด

ที่ ลป ๐๐๑๗.๒/ว ๕๖๒๕



ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวิชราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดลำปางได้มีประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เป็นการผ่อนคลาย การกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ที่สอดคล้องกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ได้กำหนดพื้นที่สถานการณ์เพื่อบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๐



ทั้งนี้ ให้นายอำเภอท้องที่ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอและท้องถิ่น (ศปก.อ./ศปก.ทน./ศปก.ทม.) เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ ภายใต้มาตรการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จังหวัดลำปาง และหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้กำหนดไว้แล้วตามผนวก ก. และผนวก ข. แนบท้ายประกาศฉบับนี้ รวมถึงมาตรการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จังหวัด และหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางจะได้กำหนดเพิ่มเติม ในภายหลัง

อนึ่ง เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ มีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอมาตรการและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว ชัดเจน เป็นรูปธรรม รวมทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับร้องขอหรือประสานงานตามแนวทางและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถนากร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดลำปาง



ผนวก ก. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่  
 แถบท้ายประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ที่	พื้นที่สถานการณ์	การแบ่งพื้นที่ พื้นที่/ท้องที่จังหวัดลำปาง	มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
๑	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	ไม่มี	<p>(๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณาสั่งปิดสถานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไว้เป็นการชั่วคราว หรือสั่งห้ามการทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคตามความจำเป็นแห่งสถานการณ์ อย่างไม่ย่อได้แก่สถานที่ดังต่อไปนี้ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย ตู้เกม ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต สนามมวย สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ยิม ฟิตเนส สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็ก สวนสนุก สถานีขนส่งสาธารณะ และมีโอกาส (๒) ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะตามข้อยกเว้นตามที่กำหนดในข้อ ๒ ของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>(๓) ให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ดังต่อไปนี้สามารถเปิดดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนไข และการจัดระบบ และระเบียบต่าง ๆ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการและสามารถบริโภคในร้านได้ตามปกติ โดยจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน และการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และให้เปิดดำเนินการไม่เกิน ๒๑.๐๐ นาฬิกา โดยห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน</p> <p>ข. ห้ามสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติแต่ไม่เกิน ๒๑.๐๐ นาฬิกา สำหรับร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง-ชุมชน หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้น ๆ</p> <p>ค. ตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าส่ง ให้เปิดดำเนินการได้ โดยจำกัดจำนวนบุคคลที่อยู่ในพื้นที่และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด</p> <p>ง. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน สถานที่ที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะการเข้าพักอาศัยเป็นประจำ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการเพื่อการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจได้</p>

ที่	การแบ่งพื้นที่	
	พื้นที่สถานการณ์	พื้นที่/ห้องที่จังหวัดลำปาง
	<p>มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ</p> <p>จ. โรงงาน สถานประกอบการ ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งเจ้าของ ผู้จัดการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในสถานที่นั้น ๆ ต้องจัดให้ปฏิบัติงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด</p>	
๒	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	<p>ไม่มี</p> <p>(๑) ให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในกรณีการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ภาคเอกชนพิจารณาปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน</p> <p>(๒) ให้เงื่อนไขการเปิดดำเนินการที่กำหนดไว้สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อ ๔ ของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังคงใช้บังคับต่อไป เว้นแต่กรณีของการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่เปิดดำเนินการได้และสามารถบริโภคในร้านได้ตามปกติ โดยดำเนินการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน และการจัดการสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด แต่ภายหลังเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ต้องเป็นลักษณะของการให้บริการโดยมากกลับไปบริโภคที่อื่น</p> <p>(๓) ให้สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การฝึกซ้อม การแข่งขันหรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นลักษณะของการถ่ายทอดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน ซึ่งผู้จัดการแข่งขัน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนดด้วย</p>
๓	พื้นที่ควบคุม	<p>ไม่มี</p> <p>ให้การเปิดดำเนินการของสถานที่ กิจการ และกิจกรรมในเขตพื้นที่ควบคุม ดังต่อไปนี้ ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเงื่อนไข การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ และตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด</p> <p>(๑) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกิน ๒๓.๐๐ นาฬิกา</p> <p>(๒) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน ๒๓.๐๐ นาฬิกา</p> <p>(๓) การจำหน่ายสุรา สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา สามารถเปิดบริการโดยให้บริการบริโภคในร้านได้ไม่เกิน ๒๓.๐๐ นาฬิกา</p>

ที่	การแบ่งพื้นที่		มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ
	พื้นที่สถานการณ์	พื้นที่/ห้องที่จังหวัดลำปาง	
๔	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	ไม่มี	<p>ให้การเปิดดำเนินการของสถานที่ กิจการ และกิจกรรมในเขตพื้นที่เฝ้าระวังสูง ดังต่อไปนี้ ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเงื่อนไข            ให้นานเวลา การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ และตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด</p> <p>(๑) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกิน ๒๔.๐๐ นาฬิกา</p> <p>(๒) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน ๒๔.๐๐ นาฬิกา</p> <p>(๓) การจำหน่ายสุรา สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา สามารถเปิดบริการ โดยให้มีการบริโภคในร้าน            ได้ไม่เกิน ๒๔.๐๐ นาฬิกา</p>
๕	พื้นที่เฝ้าระวัง	ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง	<p>ให้การเปิดดำเนินการของสถานที่ กิจการ และกิจกรรมในเขตพื้นที่เฝ้าระวัง สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ เมื่อมีความพร้อมโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>

ผนวก ข. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 แบบท้ายประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

	ข้อเสนอแนะสำหรับพื้นที่สถานการณ์
๑. ขอให้มีการเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเต็มขีดความสามารถ	ข้อเสนอแนะสำหรับพื้นที่สถานการณ์
D - Distancing	= เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M - Mask wearing	= สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเสมอ เมื่อพบปะกับบุคคล หรือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น
H - Hand washing	= ล้างมือบ่อยๆ ทุกสถานที่จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
T - Temperature	= ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ
T - Thaichana	= ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ
๒. ขอให้ ศปก. จังหวัด/ศปก. อำเภอ ให้มีกลไกเฝ้าระวังระดับ ศปก. ตำบล โดยใช้กลไกทางการปกครองและกลไกสาธารณสุข (อสม.) ในลักษณะโครงข่ายเฝ้าระวัง “รังผึ้ง”	
๓. จัดกำลังชุดตรวจกำกับดูแลสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดให้มีการดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ตามที่ ศปก. กำหนด โดยเน้นความเข้มข้นระดับของพื้นที่สถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เร่งค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มีสุขภาพดีแต่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด	
๔. ทุกสถานประกอบการ และโรงงานที่เปิดดำเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเต็มขีดความสามารถ (D/M/H/T) ทั้งในบริเวณโรงงาน และที่พักหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ	
๕. การเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้มีการตรวจกำกับดูแลให้สถานประกอบการ รวมทั้งภาคเอกชน มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งเร่งรัดสืบสวนหา	
ขบวนการนำพา และให้มีการดำเนินคดีโดยเด็ดขาด	
๖. ขอความร่วมมือในการไม่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดโดยไม่มีควมจำเป็น เนื่องจากการเดินทางผ่านหรือเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ อาจทำให้ผู้เดินทางมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ	
โรคโควิด - 19 และอาจทำให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น	
๗. ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน พิจารณาการทำงานรูปแบบ Work Form Home เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด - 19 ในสถานที่ทำงาน	
และในระหว่างการเดินทางมาทำงาน	
๘. ในกรณีที่บุคคลใดทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ ขอให้กำกั้นตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา	
๑๔ วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านและให้ข้อมูลชี้แจงจริงกับแพทย์	
๙. ขอความร่วมมือผู้เดินทาง ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ลำปางชนะ” ร่วมกับการใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”	